

Tân Hiệp Phát trao 150 phần quà cho học sinh khó khăn tại Hậu Giang

15:01 02/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Đây là đợt trao quà đầu tiên trong hành trình “Kết nối yêu thương - nâng bước tới trường” nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập công ty.



150 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Hậu Giang vừa được Công ty Tân Hiệp Phát trao tặng quà, mỗi suất trị giá 2 triệu nhân dịp đầu năm học 2023 - 2024

Vừa qua, Công ty Tân Hiệp Phát phối hợp với chương trình nối trọn yêu thương, Truyền hình Nhân đạo và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang trao tặng 150 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tổng trị giá 300 triệu đồng.

Đây là đợt đầu tiên trong hành trình “Kết nối yêu thương, nâng bước tới trường” trao 600 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học tại bốn tỉnh, gồm: Hậu Giang, Bình Dương, Quảng Nam và Hà Nam, nhân dịp kỷ niệm 29 năm thành lập công ty và kỷ niệm 10 năm Tân Hiệp Phát khởi công xây dựng Nhà máy Number One tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, trong năm học 2023 - 2024, có 1.825 học sinh trong toàn tỉnh thuộc diện khó khăn. Để tiếp góp phần tiếp sức các em tới trường, Công ty Tân Hiệp Phát đã trao tặng 150 phần quà, mỗi suất có trị giá 2 triệu đồng để tiếp sức các em tới trường.

Theo đó, 150 học sinh đang học cấp 1, 2, 3 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thủy và thành phố Vị Thanh đã nhận được phần quà trong dịp này từ Tân Hiệp Phát.





Em Huỳnh Thị Yến Nha học sinh lớp 9A2, Trường THCS Nguyễn Việt Hồng, TP. Vị Thanh nhận phần quà từ Công ty Tân Hiệp Phát

Đại diện cho 150 học sinh nhận quà trong dịp này, em Huỳnh Thị Yến Nha, học sinh lớp 9A2, trường THCS Nguyễn Việt Hồng, TP. Vị Thanh xúc động cho biết: “Con rất cảm ơn Công ty Tân Hiệp Phát đã hỗ trợ chúng con trong dịp này. Dù chúng con mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung ước mơ được cấp sách tới trường, được học hành tới nơi tới chốn để sau này có nghề nghiệp ổn định, giúp gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn nghèo đói. Con xin thay mặt các bạn cảm ơn Công ty Tân Hiệp Phát và xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng hảo tâm của Công ty và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang cùng các thầy cô”.



Ông Trần Văn Huyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang trao quà cho các em học sinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã dành sự quan tâm đến tỉnh Hậu Giang, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ông cũng nhắn nhủ các em học sinh nhận được quà tặng hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn tiếp tục học tập, bởi học vấn, trình độ là nền tảng để cải thiện cuộc sống và có tương lai vững chắc.

“Có gì khó khăn hãy liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Hậu Giang, có gì khó khăn hãy liên hệ với Mặt trận Tổ quốc Hậu Giang, có gì khó khăn hãy liên hệ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi sẽ cùng chung tay với các cháu. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là: Không vì bất cứ hoàn cảnh nào, không vì khó khăn nào mà để các cháu, các em phải bỏ học”, ông Trần Văn Huyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tan-hiep-phat-trao-150-phan-qua-cho-hoc-sinh-kho-khan-tai-hau-giang-bn>